

สรุปข้อสั่งการ/ข้อราชการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)</p> <p>๑. การจัดเวทีประชาเสวนา</p>	<p>คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอปป.) มีมติมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนา “แนวทางในการสร้างความปรองดอง” ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>
<p>๒. การระดมความเห็นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ</p>	<p>รัฐบาลมีความไว้วางใจมอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดำเนินการระดมความเห็นของประชาชนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกำกับดูแลด้วย</p>	<p>- กรมการปกครอง</p>
<p>๓. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่</p>	<p>นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องความรับผิดชอบของพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบูรณาการงานของทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อป้องกันการชุมนุมเรียกร้อง แต่หากเกิดการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายและให้รายงานสถานการณ์ไปยังนายกรัฐมนตรีโดยตรง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๔. การตรวจติดตามงานของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้อนรับดูแล และอำนวยความสะดวกในการติดตามงานของผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เสมือนรัฐมนตรีไปด้วยตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - หน่วยงานระดับกรม และรัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</p> <p>๑. การป้องกันปัญหาอุทกภัย</p>	<p>ในการป้องกันปัญหาอุทกภัย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบผลการดำเนินงานในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบ PMOC ให้นายกรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๒) การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำกรณีเกิดฝนตกหลังเขื่อน และการซ่อมบำรุง/ดูแลรักษาประตูน้ำ ตั้งแต่จังหวัดชยันนาทลงมาให้พร้อมในการป้องกันอุทกภัย</p> <p>๓) กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหาอุทกภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด
<p>๒. การส่งเสริมสินค้า OTOP</p>	<p>ส่งเสริมสินค้า OTOP ให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ โดยขอให้องค์การตลาดเข้าร่วมเป็นตัวแทนการกระจายสินค้า OTOP รวมถึงกระจายสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการพัฒนาชุมชน - องค์การตลาด - จังหวัดทุกจังหวัด
<p>๓. การขยายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน</p>	<p>ขอให้รัฐวิสาหกิจขยายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาให้เข้าถึงในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐานเดียวกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - การประปานครหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</p> <p>๑. การขยายผลโครงการ “มหาดไทย.. ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”</p>	<p>จากการมอบรางวัล “รางวัลราชสีห์” ตามโครงการมหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีบุคคลต้นแบบที่ได้รับรางวัล ๘ คน ๑ กลุ่ม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>มีทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอาสาสมัคร</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์บุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและพิจารณาบุคคลต้นแบบในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เป็นบุคคลต้นแบบในครั้งต่อไป</p>	
<p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p> <p>๑) ส่วนกลาง จัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กำหนดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๙ น. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี</p> <p>๒) ส่วนภูมิภาค ให้มีกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้า - ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำตามสถานที่ที่กระทรวงหรือจังหวัดกำหนดไว้ <p>๓) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดความปิติสุขของคนในชาติ</p>	<p>- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การดำเนินการ “โครงการอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการนี้ โดยมีการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ๕ ฤดูฝน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วย</p> <p>๑. กรณีจังหวัด/อำเภอที่มีพื้นที่ป่า มอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน/ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการปลูกป่าในระยะเวลา ๕ ปี ให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. กรณีจังหวัด/อำเภอที่ไม่มีพื้นที่ป่า มอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดทำแผนปลูกต้นไม้ โดยเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ปลูกป่าชุมชน ฯลฯ</p> <p>๓. กำหนดการเปิดตัวโครงการฯ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๘ ล้านกล้า ใน ๕ จุด ๔ ภาค คือ</p>	<p>- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๓.๑ ภาคเหนือ มี ๒ จังหวัด คือ</p> <p>ก. จังหวัดเชียงใหม่ มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีร่วมในพิธีฯ</p> <p>ข. จังหวัดน่าน มี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน</p> <p>๓.๒ ภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ</p> <p>๓.๓ ภาคกลาง ที่จังหวัดอุทัยธานี มีนายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p> <p>๓.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน</p> <p>๔. การจัดเวทีได้กำหนดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ ส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ</p>	
<p>๔. การประชุมร่วมระหว่าง เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมร่วมระหว่าง เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯไปร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๒๐ จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพราะเป็นเรื่องการเจรจาหารือร่วมกันกับ เอกอัครราชทูตจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ ลาว กัมพูชา และ เวียดนามในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อ ประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>- จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>
<p>๕. การประกาศเกียรติคุณการ รับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (Certified FL) ให้แก่ส่วนราชการระดับกรม/จังหวัด</p>	<p>ในปี ๒๕๕๕ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัล คือ</p> <p>๑. ระดับกรม ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒. ระดับจังหวัด มี ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ตรัง ตราด</p>	<p>- หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นครสวรรค์ นนทบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระนอง ระยอง สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และอุทัยธานี</p> <p>ขอแสดงความยินดีกับส่วนราชการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ขอให้รักษาคุณภาพไว้ ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านขอให้ปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น</p>	
<p>๖. การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านปี ๒๕๕๕</p>	<p>ในปี ๒๕๕๕ การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอให้ทุกจังหวัดกำชับให้วิทยากรลูกเสือชาวบ้านดำเนินการขับเคลื่อนการฝึกอบรมภายในจังหวัดด้วย</p> <p>ขอแจ้งให้จังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินงบประมาณในส่วนของฝึกอบรม เร่งดำเนินการด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๗. การแก้ไขปัญหาชุมนุมเรียกร้อง</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง โดยการบันทึกภาพถ่าย การทำสำนวนสั่งฟ้อง และให้ศาลสั่งลงโทษทันที ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการไว้ พร้อมทั้งประสาน/แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างทันท่วงที</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๘. การดูแลความเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕